



สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

MUEANG SARABURI PROVINCIAL POLICE STATION



คำสั่ง

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

ที่ ๑๐/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ ดูแล บำรุงรักษาราชการ





คำสั่งสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

ที่ ๑๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ ดูแล บำรุงรักษารถราชการ

ด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีวิญญูในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗/๓๐๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้บัญชาการและผู้บังคับการทุกหน่วย กำกับดูแลการใช้รถราชการในสังกัด ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของการกำหนดวิธีการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถราชการ และระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๕ (เดิม) ยานพาหนะของหลวง บทที่ ๑ การตรวจสภาพยานพาหนะ บทที่ ๒ การใช้และระวางรักษารถยนต์ของหลวง บทที่ ๔ คำแนะนำปฏิบัติการขับขี่และบำรุงรักษารถยนต์ บทที่ ๘ รถราชการ และ บทที่ ๑๐ หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะจะต้องออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการใช้ ดูแล บำรุงรักษา รถราชการทุกคันให้เรียบร้อย

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จึงมอบหมายผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ โดยมีหน้าที่ รับผิดชอบในการใช้ ดูแล บำรุงรักษา รถราชการที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด (ตามข้อปฏิบัติที่แนบ) โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ก่อนการใช้รถทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ โดยบันทึกคำขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ตามระเบียบข้างต้น
๒. หลังการใช้รถทุกครั้งต้องบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ (แบบ ๔) ตามระเบียบข้างต้น
๓. รถทุกคันให้ใช้ในกิจการอันเป็นส่วนรวมของราชการ ห้ามนำไปใช้ส่วนตัว
๔. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในทุกวันแล้วให้นำรถมาจอดในบริเวณของส่วนราชการ ห้ามนำไปจอดในสถานที่ไม่เหมาะสม หรือนำไปเก็บรักษาที่บ้านพักนอกบริเวณของส่วนราชการ หรือบ้านพักส่วนตัว หากต้องการนำรถไปจอดที่อื่นเป็นการชั่วคราวให้ขออนุญาตตามระเบียบ
๕. ให้ผู้เบิกรถของทางราชการไป นำมาให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการใช้รถราชการ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อยในวันที่ ๑๐ ทุกๆ ๓ เดือน โดยให้รองผู้กำกับการ

หัวหน้างานร่วมตรวจสอบรถที่อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของตนเองด้วย หากตรวจพบข้อบกพร่องให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และรายงานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(สุริยะ สุดกังวาล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี